

BÁO CÁO

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-HĐPH ngày 22/9/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải cơ sở năm 2023. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hoàng Hóa báo cáo công tác PBGDPL và hòa giải cơ sở năm 2023 như sau:

A. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

I. Công tác chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai các nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Thực hiện Kế hoạch, Hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh và Chương trình công tác năm 2023, UBND huyện kịp thời ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, chỉ đạo các phòng, ngành; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, cụ thể:

- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2023 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023;

- Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2023 về kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; ban hành văn bản; xử lý vi phạm hành chính; chứng thực; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở năm 2023;

- Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/02/2023 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hoàng Hóa năm 2023;

- Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 30/6/2023 về triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Công văn số 190/UBND-TP ngày 02/02/2023 phổ biến các Luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Công văn số 527/UBND-TP ngày 09/3/2023 về việc triển khai thực hiện “Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

- Công văn số 668/UBND-TP ngày 22/3/2023 về việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Công văn số 1046/UBND-TP ngày 26/4/2023 về hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/5/2023 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

- Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 11/7/2023 về tổ chức truyền truyền Luật, Nghị quyết mới được quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ 2;

- Công văn số 1857/UBND-TP ngày 14/7/2023 về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 20/9/2023 về thực hiện chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia

II. Tình hình hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện

Ngày 03/4/2023, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, gồm 30 người. Hội đồng cơ bản thực hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện; hướng dẫn, định hướng triển khai và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị - xã hội trong thực hiện công tác PBGDPL. Thành viên Hội đồng cơ bản thực hiện tốt công tác phối hợp, thông tin kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm của mỗi thành viên.

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 08/5/2023 về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện năm 2023. Qua đó, Hội đồng PHPBGDPL huyện thường xuyên, chú trọng tham mưu cho UBND huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa phương; thông qua các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật đa dạng, thiết thực góp phần hình thành ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật, tôn trọng và tuân thủ pháp luật của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

III. Kết quả công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Nội dung PBGDPL.

Căn cứ vào tình hình thực tế, đối tượng tuyên truyền cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Hoàng Hóa luôn xác định rõ nội dung tuyên truyền là các quy định của pháp luật quy định trực tiếp quyền nghĩa vụ của từng đối tượng. Các nội dung tuyên truyền đều được xây dựng đảm bảo tiêu chí “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ”; chất lượng, hiệu quả tuyên truyền PBGDPL ngày càng được nâng cao; công tác phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được tăng cường, từng bước góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

2. Hình thức PBGDPL

2.1. Tuyên truyền pháp luật trực tiếp

+ UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật phòng chống bạo lực gia đình, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật với **248** người tham gia; tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính và phổ biến pháp luật về tôn giáo tín ngưỡng cho **180** người tham gia; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về đăng ký, quản lý hộ tịch, số hóa hộ tịch và chứng thực cho **138** người tham gia; tổ chức tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2023 cho **323** người tham gia.

Phối hợp với Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tuyên truyền cho **200** người là tín đồ, phật tử tại xã Hoàng Xuyên, Hoàng Cát, Hoàng Quý và Hoàng Hợp; tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho **130** người là cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện; phối hợp với chi cục Thủy sản, sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Hóa về việc phối hợp tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền Luật thủy sản và kế hoạch hành động chống khai thác bất hợp pháp trên biển (IUU) 02 cuộc với **150** người tại các xã Hoàng Trường, Hoàng Thanh, Hoàng Phụ, Hoàng Châu người tham gia; phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm cho **79** người là công chức viên chức phụ trách ATTP các phòng chuyên môn; cán bộ công chức cấp xã và viên chức thuộc trạm y tế cấp xã. Phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức tập huấn Cập nhật thông tin biển đảo năm 2023 cho **326** người tham gia; phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội CCB, hội Nông dân huyện tổ chức buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm cho **160** người tham gia (đại diện Hội LHPN huyện, đại diện Hội Nông dân huyện, đại diện Hội CCB huyện; các thành viên văn phòng điều phối vệ sinh ATTP huyện; chủ tịch các Hội Nông dân, cựu chiến binh; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn)

+ Công an huyện tổ chức tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật cho thanh, thiếu niên, người có quá khứ lầm lỗi, người có nguy cơ phạm tội và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện với **450** người tham gia; xây dựng mô hình “doanh nghiệp với công tác tái hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn huyện.

+ Đoàn Biên phòng Hoàng Trường huấn luyện có **66** cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đội dân quân biển xã Hoàng Trường và các tiểu đội dân quân biển Hoàng Tiến, Hoàng Thanh, Hoàng Phụ, Hoàng Hải, trong nội dung huấn luyện có nội dung tuyên truyền về nhiệm vụ dân quân tự vệ biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển Việt Nam, tuyên bố ứng xử các bên trên biển đông, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

quy trình phối hợp kiểm tra, bắt giữ tàu thuyền vi phạm chủ quyền và pháp luật trên biển; hiểu biết chung về thông tin, một số quy định về ký tín, ám hiệu và hiệp đồng trên biển; tổ chức tuyên truyền được **14** buổi cho **1.243** người tham gia, nội dung tuyên truyền là Công ước liên hiệp quốc về Luật Biển Việt nam 1982, Luật Biển Việt Nam, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ; Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam....

+ Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức huấn luyện dân quân phòng không và pháo binh năm 2023. Tham gia tập huấn, có **121** dân quân phòng không, không quân các xã: Hoàng Xuyên, Hoàng Đạt, Hoàng Thanh, Hoàng Tiến, Hoàng Ngọc, Hoàng Phụ, Hoàng Hải, Hoàng Châu, Hoàng Trung, Hoàng Lộc và TT Bút Sơn. Trong đợt huấn luyện, các đồng chí dân quân phòng không, không quân được bồi dưỡng kiến thức về chính trị, nội dung chính là: Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự địa phương, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết tình hình phức tạp trên địa bàn...

+ Tổ chức huấn luyện cho **71** đồng chí thuộc lực lượng dân quân biển của 5 xã ven biển: Hoàng Trường, Hoàng Hải, Hoàng Tiến, Hoàng Thanh, Hoàng Phụ về bồi dưỡng kiến thức giáo dục chính trị, quân sự.

+ Huyện ủy Hoàng Hóa phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức ra mắt mô hình "Dân vận khéo" trong bảo vệ môi trường và tập huấn bảo vệ môi trường cho **150** người tham gia tại xã Hoàng Đạo.

+ UBND các xã, thị trấn tổ chức truyền truyền được **58** cuộc, cho **10.216** lượt người tham gia, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh tại địa phương, số lần phát sóng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài truyền thanh các xã, thị trấn là: 1.612 lần, cho hàng nghìn lượt người nghe.

- Tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật:

Năm 2023, huyện Hoàng Hóa có 2 đơn vị cấp xã tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật gồm: Xã Hoàng Đông tổ chức hội thi “Dân vận khéo” với 7 đội thi, 35 người tham gia, kết quả trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 04 giải khuyến khích; xã Hoàng Hợp tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc” với 09 hộ gia đình tham gia, kết quả trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 03 giải khuyến khích.

- PBGDPL thông qua ký cam kết không vi phạm pháp luật:

Công an huyện đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép đối với 243 lượt cá biệt, sử dụng 188 người có uy tín tham gia. Tổ chức ký cam kết đối với 161 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; 216 cơ sở về PCCC; vận động cá biệt với 07 đối tượng.

3. Kết quả triển khai Luật mới được Quốc hội thông qua

Thực hiện Kế hoạch 139/KH-UBND ngày 01/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức tuyên truyền các Luật, Nghị quyết mới được ban hành tại kỳ họp

thứ 4 Quốc hội khóa XV và kỳ họp bất thường lần thứ 2, UBND huyện Hoàng Hóa đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/7/2023 về tổ chức tuyên truyền Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ 2; ngày 07/4/2023, UBND huyện Hoàng Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Phòng chống bạo lực gia đình với 248 người tham gia. Các xã, thị trấn cũng đã tập trung triển khai tuyên truyền các luật mới được quốc hội thông qua bằng nhiều hình thức như tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp, tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các Hội nghị của cơ quan, đơn vị; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh

4. Kết quả tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thực hiện các văn bản triển khai, hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Tư pháp, UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt nam trên địa bàn huyện để chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ngành, đơn vị địa phương tích cực hưởng ứng.

5. Kết quả triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL.

5.1 Đề án “Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022- 2027.

Thực hiện Đề án 407 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 15/6/2022 về triển khai, thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn huyện. Công tác tổ chức, quán triệt, hướng dẫn chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện Đề án đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách đồng bộ; đưa nội dung truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội vào Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; đồng thời ban hành kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục năm nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách, vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách, tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của VBQPPL cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. UBND huyện Hoàng Hóa đã thực hiện tốt việc truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL.

Trên cơ sở các nội dung truyền thông về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự thảo Luật Đất đai sửa đổi....các phòng, ngành cấp huyện; UBND các xã

thị trấn đã tổ chức truyền thông các dự thảo Luật trên Công thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn về một số nội dung của Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự thảo Luật đất đai sửa đổi... , đồng thời các cơ quan đơn vị đã lồng ghép quán triệt các nội dung cơ bản của các Luật mới tại hội nghị của cơ quan, đơn vị. Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các dự thảo luật (dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự thảo Luật Đất đai) trên đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn với thời lượng phù hợp vào thời gian, khung giờ thu hút người nghe. Thường trực MTTQ các xã, thị trấn thực hiện truyền truyền trên facebook, Fanpage của MTTQ xã.

5.2. Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”

Thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”, UBND huyện Hoàng Hóa đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 30/9/2022 về triển khai thực hiện “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL” để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện

5.3 Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

UBND huyện Hoàng Hóa đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 07/10/2022 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” để triển khai thực hiện trên địa bàn toàn huyện

5.4 Đề án “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh trật tự của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định 4714/QĐ-UBND ngày 4/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số: 1792/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND huyện về kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hoàng Hóa”.

- Từ khi thực hiện Đề án 4714 đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra các vụ việc về đình công, biểu tình, tập trung đông người trái pháp luật, tuy nhiên do các doanh nghiệp hiện đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên trong quá trình hoạt động còn chưa đáp ứng được nhiều yêu cầu của người lao động dẫn đến các xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT. Trong năm 2023, xảy ra 03 vụ việc tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT tại các doanh nghiệp trên địa bàn. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Liên đoàn lao động chủ động hướng dẫn công ty hợp với người lao động, tuyên truyền về khó khăn của doanh nghiệp để người lao động hiểu và đồng hành trong thời điểm khó khăn.

- UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động, Phòng LĐTBXH, BHXH huyện tổ chức 02 đợt với 10 buổi tuyên truyền với sự tham gia của 4570 lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào việc quy định của pháp luật về lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động và chủ sử dụng lao động; lợi ích của việc tham gia chế độ BHXH của người lao động; các tệ nạn xã hội, các hình thức lừa đảo đang nổi lên hiện nay trên địa bàn.

- Tổ chức sơ kết công tác phối hợp giữa lực lượng Công an huyện với Liên đoàn Lao động huyện trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (giai đoạn 2018 – 2023).

- Từ khi thực hiện Đề án 4714, Công an huyện báo cáo UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 4714 về việc đã chủ động ký kết 05 Quy chế phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn trong đó có 03 Quy chế phối hợp với các doanh nghiệp FDI, chủ động kiện toàn 01 Quy chế phối hợp đối với công ty TNHH dụng cụ thể thao Sunrise, xã Hoàng Thành. Các quy chế phối hợp đều được ký với các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực giày da, may mặc. Hằng năm đều tổ chức sơ kết đối với các Quy chế phối hợp đã ký kết.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay chủ yếu sử dụng lực lượng bảo vệ thuê từ các công ty bảo vệ, lực lượng này đã được các công ty bảo vệ tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ trong công tác đảm bảo ANTT tại mục tiêu nhà máy, xưởng sản xuất.

5.5 Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định 272/QĐ-UBND ngày 21/1/2021;

Công an huyện - cơ quan được giao tham mưu thực hiện Đề án đã tham mưu cho Huyện ủy Hoàng Hóa ban hành Chỉ thị số 18-CT/HU tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/6/2022 về thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Hoàng Hóa năm 2022. Kết quả:

- Triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện; Không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm phức tạp về ma túy.

- Từ tháng 6/2022 đến nay phát hiện bắt giữ 35 vụ/ 74 đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

- Không để xảy ra tình trạng trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

- Trong năm 2023, đã khởi tố 13 vụ, 22 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó 01 vụ, 01 đối tượng tiếp nhận từ

đơn vị khác. Xử phạt hành chính 08 đối tượng trong vụ án hình sự, tổng số tiền phạt 20.000.000đ.

- 100% người sử dụng trái phép chất ma túy được UBND cấp xã lập hồ sơ quản lý; người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tổ chức điều trị, cai nghiện (*cai nghiện bắt buộc hoặc cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế*); 100% số người thuộc diện được xác định tình trạng nghiện. Đưa đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa 36 đối tượng theo quyết định của TAND huyện Hoàng Hóa.

- Kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc kinh doanh các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; không để lợi dụng vào sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.

- Tổ chức được hoạt động tuyên truyền PCMT thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tập trung được vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy; các loại ma túy mới và cách nhận biết để nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội.... Tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy tại các trường cấp 3 trên địa bàn.

- Hưởng ứng ngày “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2023, Công an huyện đã mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, xác lập 01 chuyên án triệt xóa 06 điểm, bắt giữ 08 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 11 gói heroin, 16 túi Ketamine, 25 viên thuốc lắc, 01 cân điện tử, 08 điện thoại di động, 05 xe máy

5.6 Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân” theo Quyết định số 5328/QĐ UBND ngày 23/12/2021.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND huyện Hoàng Hóa về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 – 2027”.

- Ban hành Kế hoạch số 82/KH-CAHH ngày 29/3/2023 của Công an huyện về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” năm 2023.

- Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn và toàn thể CBCS tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về ANTT liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ công dân như: các quy định pháp luật về hình sự, dân sự, thi hành án, xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội, quản lý cư trú, căn cước công dân, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, biên giới, chủ quyền biển, đảo, quản lý xuất nhập cảnh, an ninh

mạng, phòng, chống dịch bệnh và quy định liên quan đến tài hòa nhập cộng đồng...

- Phối hợp tổ chức hơn 600 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện; 15.290 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cấp xã; 30.184 lượt tuyên truyền tại các buổi họp khu phố, thôn, xóm; trực tiếp tuyên truyền 16.115 lượt tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các khu dân cư. Công an cấp xã treo hơn 300 băng zôn, khẩu hiệu và biển cảnh báo tội phạm. Đăng tải trên mạng xã hội trên 400 lượt tin bài, thu hút hàng trăm nghìn người quan tâm, theo dõi.

- Trong năm 2023, Công an huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền trực tiếp, thu hút hàng nghìn người quan tâm, tham dự.

- Xây dựng và ra mắt 02 mô hình Dân vận khéo liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: mô hình “Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Hoàng Hoá khéo trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến quần chúng nhân dân”; mô hình “Công an xã Hoàng Trung khéo trong vận động, tranh thủ chức sắc tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật”; 01 mô hình tự quản về ANTT “Phòng ngừa, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư” tại xã Hoàng Châu.

5.7 Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027 (Quyết định 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Triển khai thực hiện Đề án 1371 trên địa bàn khu vực biên giới biển của huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Hoàng Trường, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với chính quyền địa phương 05 xã khu vực biên giới biển, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh địa phương được 14 giờ về các văn bản pháp luật liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, đã xây dựng các chương trình tuyên truyền mở rộng cho nhiều đối tượng, nhiều nội dung về biển đảo. Cụ thể:

+ Tổ chức triển khai Hội nghị “phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn năm 2023” với 100 người tham gia.

+ Phối hợp với cảnh sát giao thông đường thủy Thanh Hóa cấp phát 100 áo phap, 200 tờ rơi và kết hợp tuyên truyền cho hơn 60 lượt chủ xã Hoàng Trường về việc không tắt thiết bị giám sát hành trình IUU trong khi đi khai thác và không khai thác hải sản sang vùng biên nước ngoài nhằm quản lý hoạt động của tàu cá và chống khai thác hải sản bất hợp pháp; kiểm tra các phương tiện khai thác hải sản quá hạn đăng kiểm, đăng ký, cam kết nằm bờ nếu không đủ điều kiện đi khai thác.

+ Đồn Biên phòng Hoàng Trường phối hợp với UBND xã Hoàng Trường tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền về công tác phòng chống khai thác IUU trên địa bàn đối với 30 chủ phương tiện (18 của xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa và 12 của

xã Hải Lộc, xã Hòa Lộc huyện Hậu Lộc) hành nghề khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm, phương tiện quá hạn đăng kiểm, đánh bắt sai vùng, sai tuyến, ký cam kết chấp hành nghiêm túc quy định của Luật thủy sản, 01 buổi tuyên truyền đặc biệt tại hội trường UBND xã Hoàng Trường đối với 03 chủ phương tiện xã Hoàng Trường nhận thức rõ về hoạt động khai thác hải sản vượt ranh giới sang phía đông đường phân định Vịnh Bắc bộ là vi phạm, yêu cầu lập biên bản ký cam kết không tái phạm.

5.8 Đề án “Tăng cường bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2027” (theo Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/10/2020)

Thực hiện Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Biên phòng Hoàng Trường đã ban hành kế hoạch số 137/KH-ĐBP ngày 25/3/2023 để triển khai thực hiện

5.9 Kế hoạch “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”

Công tác phòng chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc. Công tác quán triệt, triển khai xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chỉ thị của tỉnh được thực hiện tốt, cụ thể như: Nghị quyết 04/NQ-TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 21-KL/TW (khóa XI), Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 19-CT/TU của BTV Tỉnh ủy (khóa XVII); Kế hoạch “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025. UBND huyện hằng năm đã ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng; kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Đồng thời, UBND huyện phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2023 với 323 người, thành phần cán bộ, công chức có liên quan của các xã, thị trấn.

6. Kết quả triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường

Công tác PBGDPL trong các nhà trường thường xuyên được quan tâm, căn cứ Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND huyện, của Sở Giáo dục đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức nhiều hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học như tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề pháp luật cho học sinh các trường học trên địa bàn huyện. Các trường học phối hợp với UBND xã, thị trấn, Đoàn Thanh niên, Công an xã thị trấn, các Câu lạc bộ pháp luật tại địa phương tổ chức PBGDPL trong trường học như truyền truyền pháp luật về phòng chống ma túy, pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, trong tháng 10 năm 2023, toàn huyện đã tổ chức được 12 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại các Nhà trường cho 5.912 học sinh.

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL

UBND huyện đã và đang duy trì hoạt động trên trang PBGLPL dùng chung chùa tỉnh, hàng tháng, hàng quý đều gửi đăng tin bài trên Trang PBGPL dùng chung và trang PBGDPL thành phần của huyện (đã gửi đăng tải 51 bài trên trang PBGDPL dùng chung); UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên đưa tin, bài về hoạt động PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do các cấp các ngành tổ chức.

8. Nguồn lực bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL; việc thực hiện chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL;

Nhìn chung, các đơn vị đã quan tâm bố trí kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, theo quy định. Hàng năm, cấp huyện được bố trí kinh phí 20.000.000đ/năm, cấp xã trung bình 3.000.000/đơn vị/năm

9. Phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong công tác PBGDPL;

Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động như: Câu lạc bộ không sinh con thứ 3; mô hình Chi hội phụ nữ tự quản về ANTT, Chi hội PN kiểu mẫu 5 không, 3 sạch, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Câu lạc bộ cựu chiến binh với pháp luật, CLB hội nông dân làm vườn với pháp luật, mô hình “Doanh nghiệp với công tác tái hòa nhập cộng đồng”, mô hình “làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.... Mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả nhất đang được nhân rộng triển khai thực hiện có hiệu quả nhất là mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

IV. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng.

1. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Việc xã hội hóa hoạt động phổ biến GDPL theo quy định của Luật phổ biến Giáo dục pháp luật còn chậm, chưa rộng rãi, chưa thu hút được nhiều nguồn nhân lực.

- Sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị với cấp xã, cũng như các thành viên trong Hội đồng phối hợp PBGDPL chưa được thường xuyên, chặt chẽ.

- Nguồn lực đầu tư, bảo đảm cho công tác PBGDPL phân bố chưa đồng đều giữa các địa phương và chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL và PBGPL cho nhóm các đối tượng đặc thù, tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL chưa được chú trọng đúng mức. Nhiều thông tin, tài liệu PBGDPL không chính thức, thiếu kiểm duyệt về nội dung, hình thức thể hiện, nhất là thông tin trên internet, mạng xã hội gây khó khăn cho người dân trong tiếp cận, tìm hiểu và sử dụng

2. Giải pháp

- Thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng thuyết trình, kỹ năng truyền cảm hứng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; hướng dẫn các hình thức tuyên truyền, PBGDPL mới, có hiệu quả cao.

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp để nâng cao nhận thức, sự quan tâm của Đảng uỷ, chính quyền địa phương đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL.

- Tăng cường nguồn lực và đầu tư kinh phí cho công tác tuyên truyền, PBGDPL, đặc biệt đối với việc thực hiện các Đề án; nâng cao chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

B. Công tác thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở (Mốc thời gian thông tin, số liệu tính từ tháng 01/2014 đến hết tháng 6/2023)

I. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở; công tác hoà giải ở cơ sở hàng năm.

Việc ban hành các văn bản triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở, công tác hoà giải ở cơ sở luôn được UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn quan tâm, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Căn cứ Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 31/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 13/01/2014 về triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Thông qua tổ chức hội nghị, các kênh thông tin đại chúng đã triển khai, quán triệt, phổ biến sâu sắc, đầy đủ, hiệu quả về nội dung và những điểm mới của Luật Hoà giải ở cơ sở, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở đến 100% các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp cán bộ, công chức và nhân dân trong huyện.

Trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2023, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã ban hành nhiều văn bản triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở, công tác hoà giải ở cơ sở; cụ thể:

- Hàng năm UBND huyện ban hành Kế hoạch về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hoà giải ở cơ sở và tăng cường chỉ đạo, đạt hiệu quả thiết thực.

- Ngày 31/5/2018, Phòng Tư pháp - Hội liên hiệp Phụ nữ huyện ban hành Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-PTP-HLHPN về thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hoà giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.

- Ngày 22/7/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện Hoằng Hoá.

Bên cạnh đó, UBND huyện ban hành 48 văn bản triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác hòa giải ở cơ sở; UBND các xã, thị trấn ban hành 175 kế hoạch, văn bản triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị. Nội dung văn bản chú trọng, quan tâm chỉ đạo như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, công chức và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác hoà giải ở cơ sở theo quy định

II. Tình hình quán triệt, phổ biến, truyền thông về Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến các đối tượng liên quan.

1. Các hình thức phổ biến, truyền thông

Trong giai đoạn 10 năm qua, việc quán triệt, phổ biến, truyền thông về Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; sự tham gia, phối hợp tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị trên địa bàn. Vì vậy, công tác hòa giải ở cơ sở đã có những chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả thiết thực; vai trò, ý nghĩa của công tác hoà giải ở cơ sở tiếp tục được phát huy tích cực; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được bảo đảm, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tính tương thân, tương ái, duy trì mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân; xây dựng một xã hội đoàn kết, hoà hợp, đồng thuận, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tạo tiền đề quan trọng cho sự ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các hình thức phổ biến, thông tin, truyền thông về pháp luật hòa giải ở cơ sở thường xuyên được đổi mới, đa dạng, phong phú, hấp dẫn thu hút nhiều cán bộ, công chức và nhân dân tham gia tìm hiểu, như: tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu, hội thi tìm hiểu, sân khấu hoá, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn... Mặt khác, Phòng Tư pháp phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ huyện ban hành Chương trình số 01/CTrPH-PTP-HLHPN ngày 31/5/2018 về thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hoà giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022; theo đó, UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ ở địa phương, đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, dân sự, đặc biệt là pháp luật về hòa giải ở cơ sở..., góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trên địa bàn, nâng cao chất lượng hoà giải ở cơ sở.

UBND huyện quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn khai thác, lựa chọn những nội dung phù hợp trong Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,

nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở được ban hành kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 22/8/2016 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 1852/QĐ-BTP ngày 01/9/2020 của Bộ Tư pháp về ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên; kết quả 100% xã, thị trấn đã trang bị, cung cấp kịp thời tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các Tổ hòa giải trên địa bàn.

Trong thời gian từ năm 2014 - 6/2023, UBND huyện đã phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan, hàng năm tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho các Tổ hòa giải, hòa giải viên cơ sở; UBND các xã, thị trấn phối hợp với các phòng, ngành liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đó có pháp luật về hòa giải ở cơ sở được 731 cuộc, thu hút 73.899 lượt người tham gia; tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên: 20 lớp, với 1.951 hòa giải viên tham gia.

UBND huyện, xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, trong đó lồng ghép nội dung pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên hệ thống truyền thanh được 19.128 lượt phát sóng, thu hút hàng 100.000 lượt người nghe. Triển khai cấp phát kịp thời các tờ rơi, tờ gấp phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở do Sở Tư pháp biên soạn đến UBND các xã, thị trấn để cấp phát cho các Tổ hòa giải, hòa giải viên trên địa bàn.

2. Nâng cao năng lực cho người làm công tác hòa giải ở cơ sở:

Để tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan Nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của Nhà nước. Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 08/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; ngày 22/7/2019, Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai, quán triệt đến các phòng, ngành, đoàn thể huyện có liên quan, UBND các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn khai thác, lựa chọn những nội dung phù hợp trong Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở được ban hành kèm theo Quyết định của Bộ Tư pháp để tuyên truyền, phổ biến phù hợp với thực tiễn của địa phương; kịp thời cấp phát đầy đủ các tài liệu, tờ rơi phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, Sở theo dõi hoạt động hòa giải đến UBND các xã, thị trấn để cấp cho các Tổ hòa giải và tổ chức phổ biến, quán triệt bằng các hình thức phù hợp.

UBND huyện lựa chọn đơn vị Thị trấn Bút Sơn là đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện Đề án và chỉ đạo UBND thị trấn Bút Sơn thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở; đồng thời chỉ đạo UBND các

xã, thị trấn khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hoà giải cơ sở do Bộ Tư pháp phát hành và đăng tải trên Công thông tin điện tử của đơn vị; hướng dẫn cho hoà giải viên tra cứu, cập nhật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến Bộ tài liệu trên hệ thống truyền thanh của đơn vị.

3. Hoạt động kiểm tra công tác hoà giải cơ sở

Hàng năm, UBND huyện đều ban hành Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ về công tác Tư pháp trong đó có công tác hoà giải ở cơ sở; giao Phòng Tư pháp phối hợp với các phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra theo nội dung Kế hoạch và luân phiên kiểm tra trực tiếp tại 50% số đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các đơn vị còn lại tự kiểm tra báo cáo kết quả về UBND huyện qua Phòng Tư pháp tổng hợp; sau kiểm tra, Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra với Chủ tịch UBND huyện và thông báo đến các đơn vị được kiểm tra biết, thực hiện. Thông qua công tác kiểm tra đã chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế về công tác hoà giải ở cơ sở, khuyến khích nhân rộng những kết quả nổi bật trong công tác hoà giải; các xã, thị trấn đã thường xuyên quan tâm đến công tác hoà giải ở cơ sở, hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động hoà giải cơ bản được lưu trữ đầy đủ theo quy định.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hoà giải cơ sở

Công tác sơ kết, tổng kết hoạt động hoà giải ở cơ sở được huyện, xã, thị trấn quan tâm, chú trọng; tổ chức thường xuyên, gắn với hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động, công tác Tư pháp định kỳ 6 tháng và hàng năm ở đơn vị.

Ngày 25/9/2023, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện với 287 người tham gia.

5. Khen thưởng trong công tác hoà giải cơ sở

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, Phòng Tư pháp đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 06 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp. Cụ thể: khen thưởng cho công chức Tư pháp - Hộ tịch có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (năm 2017: 04 cá nhân; năm 2018: 03 cá nhân); khen thưởng theo chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó có thực hiện nhiệm vụ về hoà giải ở cơ sở (năm 2022: 06 tập thể UBND các xã và 07 công chức Tư pháp - Hộ tịch); khen thưởng chuyên đề về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở (năm 2023: 06 tập thể và 10 cá nhân)

6. Bố trí nguồn lực thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở

Căn cứ quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với công tác hoà giải ở cơ sở, Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng, ngành tham mưu cho UBND huyện về công tác hoà giải ở cơ sở. Hiện nay, Phòng Tư pháp có 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng và 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch được điều động biệt phái từ cấp xã, trong đó phân công 01 lãnh đạo và 01 công chức trực tiếp tham mưu cho UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở. UBND các

xã, thị trấn mỗi đơn vị phân công 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu cho UBND cùng cấp về công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

Về kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở: Kinh phí phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở được các cấp, các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn quan tâm hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Nhìn chung, việc bố trí kinh phí và điều kiện đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm đúng mức; cơ bản phù hợp với thực tiễn về công tác hoà giải ở cơ sở và đã tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả hòa giải ở cơ sở.

Việc huy động nguồn lực xã hội cho công tác hoà giải ở cơ sở được các đơn vị quan tâm triển khai. Tuy nhiên, kết quả huy động nguồn lực xã hội hoá phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, hạn chế.

7. Sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp với cơ quan Tư pháp trong công tác hòa giải ở cơ sở

Trong thời gian 10 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, xã, thị trấn và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hòa giải ở cơ sở; tích cực phối hợp với cơ quan Tư pháp trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Trên cơ sở thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTUMTTQVN của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam về hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở đến Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn, phối hợp với các phòng, ngành chuyên môn bằng nhiều hình thức khác nhau tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Thông qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân về tuân thủ pháp luật hòa giải ở cơ sở, góp phần kịp thời giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn tại cơ sở bằng biện pháp hòa giải. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tích cực phối hợp với Phòng Tư pháp huyện căn cứ vào quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành để hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp trong việc rà soát, củng cố, kiện toàn và công nhận, cho thôi Tổ trưởng Tổ hòa giải, hòa giải viên đảm bảo theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với Phòng Tư pháp tích cực chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”; tăng cường triển khai công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương phối hợp thực hiện, kết quả cụ thể như: Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã lồng ghép hoạt động hòa giải ở cơ sở với các phòng trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”; tích cực vận động nhân dân giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư bằng biện pháp hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn, chỉ đạo khu dân cư lồng ghép hòa giải ở cơ sở với xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát huy vai trò của mình, tích cực phối hợp, tham gia trực tiếp hòa giải các vụ việc, tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên, hội viên của tổ chức mình tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở.

8. Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

- Số lượng tổ hòa giải và hòa giải viên, thành phần của Tổ hòa giải; Cung cố, kiện toàn Tổ hòa giải (nêu rõ số Quyết định).

Tính đến ngày 30/6/2023, trên địa bàn huyện có: 243 Tổ hòa giải với: 1.656 hòa giải viên. (243 Quyết định)

- Hoạt động của Tổ hòa Trong giai đoạn 10 năm (từ ngày 01/01/2014 đến 30/6/2023) trên địa bàn huyện có Tổng số: 662 vụ việc đã tiến hành hòa giải, trong đó: số vụ việc hòa giải thành: 485 vụ việc; tỷ lệ hòa giải thành đạt: 73%. Cụ thể:

+ Năm 2014, Tổng số vụ việc hòa giải: 81 vụ việc; số vụ việc hòa giải thành: 65 vụ việc; tỷ lệ hòa giải thành đạt: 80%; số vụ việc hòa giải không thành: 16 vụ việc.

+ Năm 2015, Tổng số vụ việc hòa giải: 96 vụ việc; số vụ việc hòa giải thành: 81 vụ việc; tỷ lệ hòa giải thành đạt: 84%; số vụ việc hòa giải không thành: 15 vụ việc.

+ Năm 2016, Tổng số vụ việc hòa giải: 122 vụ việc; số vụ việc hòa giải thành: 86 vụ việc; tỷ lệ hòa giải thành đạt: 70%; số vụ việc hòa giải không thành: 36 vụ.

+ Năm 2017, Tổng số vụ việc hòa giải: 41 vụ việc; số vụ việc hòa giải thành: 28 vụ việc; tỷ lệ hòa giải thành đạt: 68%; số vụ việc hòa giải không thành: 13 vụ.

+ Năm 2018, Tổng số vụ việc hòa giải: 50 vụ việc; số vụ việc hòa giải thành: 38 vụ việc; tỷ lệ hòa giải thành đạt: 76%; số vụ việc hòa giải không thành: 12 vụ.

+ Năm 2019, Tổng số vụ việc hòa giải: 112 vụ việc; số vụ việc hòa giải thành: 83 vụ việc; tỷ lệ hòa giải thành đạt: 74%; số vụ việc hòa giải không thành: 29 vụ.

+ Năm 2020, Tổng số vụ việc hòa giải: 89 vụ việc; số vụ việc hòa giải thành: 57 vụ việc; tỷ lệ hòa giải thành đạt: 64%; số vụ việc hòa giải không thành: 32 vụ.

+ Năm 2021, Tổng số vụ việc hòa giải: 53 vụ việc; số vụ việc hòa giải thành: 32 vụ việc; tỷ lệ hòa giải thành đạt: 60%; số vụ việc hòa giải không thành: 21 vụ.

+ Năm 2022, Tổng số vụ việc hòa giải: 18 vụ việc; số vụ việc hòa giải thành: 15 vụ việc; tỷ lệ hòa giải thành đạt: 83%; số vụ việc hòa giải không thành: 03 vụ.

+ 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện không có vụ việc hòa giải nào cần phải tiến hành hòa giải tại cơ sở.

9. Các mô hình điển hình trong công tác hòa giải ở cơ sở đang được triển khai

Hiện nay trên địa bàn huyện Hoằng Hóa các tổ hòa giải đều được kiện toàn và được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở, được cung cấp tài liệu để nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho hòa giải viên; các xã, thị trấn đã quan tâm bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở. Các xã, thị trấn lựa chọn một tổ hòa giải một tổ hòa giải cơ sở tiêu biểu để đề xuất khen thưởng và đề nghị nhân rộng trên địa bàn xã.

10. Đánh giá chung

- Việc triển khai thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; tạo cơ sở pháp lý vững chắc, toàn diện cho hoạt động hòa giải ở cơ sở. Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, các bên tranh chấp thỏa thuận, tự nguyện giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp một cách kịp thời ngay từ cơ sở, không để các mâu thuẫn, tranh chấp trở thành xung đột xã hội; góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, đảm bảo sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

- Các Tổ hòa giải nhìn chung được củng cố, kiện toàn kịp thời, đảm bảo về số lượng, về cơ cấu có hoà giải viên nữ, cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn hoà giải viên theo quy định; hoạt động của Tổ hòa giải ngày càng nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Tỷ lệ hòa giải thành ngày càng tăng, hỗ trợ cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp, mâu thuẫn thuộc phạm vi hoà giải theo quy định pháp luật trong công đồng dân cư, góp phần hạn chế, giảm đáng kể đơn thư, khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật về hoà giải ở cơ sở, kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên đã được UBND huyện, xã, thị trấn thường xuyên quan tâm, chú trọng, có hiệu quả thiết thực. Hoạt động hòa giải ở cơ sở là một trong những phương thức, an dân, vận động nhân dân, phát huy sức mạnh tập thể, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho nhân dân; tạo sự ổn định và phát triển ở địa phương, đơn vị.

III. Tồn tại, bất cập trong các quy định và trong thực hiện Luật; Nguyên nhân; kiến nghị và giải pháp

1. Tồn tại, hạn chế

- Hòa giải viên ở cơ sở chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm, chế độ thù lao còn hạn chế nên việc vận động, thu hút những người có kinh nghiệm, có kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội, có uy tín, có khả năng thuyết phục tham gia hòa giải gặp nhiều khó khăn; kinh phí hỗ trợ, đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở có nơi còn chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở; cung cấp tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ cho hòa giải viên ở một số đơn vị còn chưa thường xuyên, chưa kịp thời, đầy đủ, có nơi còn hình thức.

- Hoạt động quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở vẫn còn có những hạn chế nhất định; một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ và chưa quan tâm đúng mức đến công tác hòa giải ở cơ sở. Năng lực, trình độ chuyên môn của một số công chức được giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở chất lượng còn chưa đồng đều, nhất là ở các xã, thị trấn.

- Công tác phối hợp ở một số đơn vị giữa UBND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận về công tác hòa giải ở cơ sở có nơi còn chưa chủ động, chưa thường xuyên, linh hoạt, hiệu quả chưa cao. Một số mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở chưa được phát hiện hòa giải kịp thời; đội ngũ hòa giải viên thường xuyên biến động; hoạt động của Tổ hòa giải và hòa giải viên chưa đồng đều... đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

2. Nguyên nhân

- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số đơn vị và một bộ phận hòa giải viên chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở nên chưa chủ động, tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở; việc rà soát, củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải ở một số đơn vị khi có thay đổi nhân sự còn chưa kịp thời.

- Đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở đều là kiêm nhiệm, phụ trách nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, vì vậy, thời gian dành cho công tác hoà giải ở cơ sở còn có những khó khăn, bất cập. Năng lực tham mưu của một bộ phận công chức Tư pháp xã, thị trấn về công tác hoà giải còn hạn chế; kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải của một số hòa giải viên chưa đáp ứng yêu cầu.

- Việc bố trí, hỗ trợ kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động hòa giải cơ sở ở một số đơn vị còn khó khăn, hạn chế.

3.1. Đề xuất, kiến nghị

- Sở Tư pháp cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ về hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức có liên quan, Tổ trưởng Tổ hoà giải và hoà giải viên. Hướng dẫn các mô hình điển hình trong công tác hoà giải ở cơ sở.

- Sở Tư pháp cần tiếp tục quan tâm cung cấp các tài liệu, sách hướng dẫn nghiệp vụ về hoà giải ở cơ sở, giúp cho các Tổ hoà giải, hoà giải viên chủ động nghiên cứu nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở.

3.2. Giải pháp:

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trong tổ chức triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một cách thực chất và hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về hòa giải cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác này.

- Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở về cả kiến thức và kỹ năng nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết tranh chấp ngày nhiều và ngày càng phức tạp nảy sinh do sự phát triển kinh tế - xã hội, sự hội nhập giao lưu quốc tế hiện nay.

- Tăng cường trao đổi, hướng dẫn đối với hòa giải viên ở cơ sở, giúp cho hòa giải viên hiểu rõ và xác định “sứ mệnh” của mình không chỉ đơn thuần là giải quyết tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư mà hoạt động của hòa giải viên phải mang lại cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngày một vững mạnh. Hòa giải viên phải đi sâu, đi sát xuống từng hộ dân, lắng nghe nhân dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân từ đó mới tìm được nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn; khi đã hiểu được nguyên nhân thì phải thật công tâm, phân tích quy định pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên; từ đó mới có thể hòa giải thành công theo tinh thần hòa giải ở cơ sở cần phải gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với nhân dân; từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất, đoàn kết, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục phát huy cao vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể chính trị; Mặt trận Tổ quốc là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trong công tác hòa giải ở cơ sở, Mặt trận giữ vai trò nòng cốt, các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc cần gắn chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở vào các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận phát động như “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”... thông qua đó để tăng cường phổ biến pháp luật cho nhân dân nhằm tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

- Thường xuyên quan tâm đẩy mạnh thực hiện hòa giải ở cơ sở gắn với thực hiện các hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. Chú trọng đến việc hướng dẫn trình tự, thủ tục để các bên tham gia hòa giải thực hiện việc đề nghị Tòa án nhân dân công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện tốt Luật Hoà giải ở cơ sở năm 2013, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hoà giải ở cơ sở; các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phối hợp giữa UBND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong việc phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTU'MTTQVN ngày

18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

- Thực hiện tốt việc xây dựng các mô hình điển hình trong công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở; quan tâm bố trí, hỗ trợ kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây, là báo cáo tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Hoàng Hóa báo cáo Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Hội đồng PHPBGDPL huyện (b/c);
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Lưu: HĐ

**TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Văn Phúc**